




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

17 กรกฎาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>โครงการเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>กล่องรับขวัญ เด็กเกิด 28 กค.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ, บ้านเมือง แนวหน้า , innnews,linetoday newtv.,mcot)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สาธารณสุข นายสรพงศ์ เทียนทอง เลขาธิการพรรค นายดอนพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรค ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว "กล่องรับขวัญ" จำนวน 720 กล่อง มอบให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 28 ก.ค. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ภายในกล่องบรรจุสิ่งของ สำหรับเป็นตัวช่วยให้ผู้ปกครองได้ใช้เสริมพัฒนาการของทารกให้เติบโตสมวัย โดยของที่บรรจุในกล่องรับขวัญ ได้แก่ ของเล่นไม้ เสริมสร้างพัฒนาการ หนังสือนิทาน หนังสืออนุบาล บันทึกลูกรัก หรือชุดเครื่องมือ 7 วิธี พัฒนาลูกสมวัย สมอင့်มีอีเอฟ คู่มือเลี้ยงลูก 0-3 ขวบสไตส์คุณแม่ญี่ปุ่น และผ้าห่อตัวเด็กเล็ก โดยจะนำไปมอบให้แก่เด็กแรกเกิด ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเด็กๆ ที่เกิดในวันที่ 28 ก.ค.และจะจัดส่ง "กล่องรับขวัญ" ไปมอบให้แก่แม่และเด็กทั่วประเทศที่โรงพยาบาลในวันที่ 29 ก.ค. ในส่วนของเขตกรุงเทพฯ ให้ผู้ปกครองหรือญาติผู้ปกครอง สามารถมารับได้ที่สำนักงานใหญ่พรรคเพื่อไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ในวันที่ 29-30 ก.ค. และหลังจากวันที่ 31 ก.ค.เป็นต้นไป สามารถติดต่อรับเพิ่มเติมได้ที่ สก. ในเขตพื้นที่ของพี่น้องประชาชน</p>	
<p>แก้ปัญหาหายเสพติด</p> <p>กัญชา</p> <p>1. ยื่นทบทวนกัญชา-ฟ้าทะลายโจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, theactive, nationtv, thaipbs, news1live, tv5)</p> <p>-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา พร้อมด้วยนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และ น.ส.รสนา โตสิตระกูล เดินทางมายื่นหนังสือถึง รมว.สร. ขอให้ทบทวน 2 ประเด็น 1) การนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติด ตั้งข้อสังเกตว่ามีการลักลอบเปิดให้กลุ่มทุนใหญ่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยมีการกีดกันแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หมอพื้นบ้าน รวมถึงแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่ให้จ่ายสารสกัดกัญชา กัญชง 2) การถอดฟ้าทะลายโจรออกจากเวชปฏิบัติโรคโควิด 19 แต่ยังคงฟ้าวิพราเวียร์อยู่ เรื่องนี้มีพิรุช ขอรายงานการประชุมและรายงานการวิจัยที่สนับสนุนการถอดฟ้าทะลายโจรออกจากยารักษาโควิด 19</p> <p>2. มีอบกัญชาอดอาหาร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : (เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, hfocus, thebetter, ch7, nationtv)</p> <p>-นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล และนายอัครเดช ฉากจินดา แกนนำเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ยังคงปักหลักชุมนุมหน้าทำเนียบรัฐบาล อดอาหารประท้วงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. โดยเริ่มมีอาการอ่อนเพลีย ยืนยันขอเรียกร้องต้องการให้มีการศึกษาวิจัยกัญชาและใช้กฎหมายควบคุม มากกว่าการนำกลับเข้าสู่บัญชียาเสพติด ซึ่งยังไม่มีการตอบรับใดๆ จากผู้มีอำนาจในรัฐบาล ทั้งนี้ บริเวณเต็นท์ผู้ชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ มีการนำรูปนายฯ เศรษฐา และรมว.สมศักดิ์ มาตั้งและทำพิธีฉาบปากปิดรูปเป็นเชิงสัญลักษณ์</p> <p>3. รายงานปัญหาหายเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ Smith Fa Srisont</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-World drug report มิ.ย. 2024 ของ UN ระบุว่า การใช้กัญชาเพื่อนันทนาการบ่อย ๆ มีความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะติดยา และมีอาการทางจิตเวชแบบคลุ้มคลั่งได้ หยุดบอกว่าใช้กัญชาแล้วไม่ติด ไม่บ้า</p> <p>นโยบาย1ผู้เสพ1ผู้ค้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษก สธ. เผยถึงกรณีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมและรับฟัง การดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน ที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ค.67 ว่า รมว.สธ.ได้ขอให้ อสม.และผู้นำชุมชนช่วยกันปราบปรามยาเสพติดให้หมดไป โดยแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติดต่อ ปปส. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความมั่นใจว่าจะปกป้องรายชื่อผู้แจ้งเป็นความลับ ตามนโยบาย 1 ผู้เสพ 1 ผู้ค้า โดยผู้เสพจะถูกนำไปบำบัด ส่วนผู้ค้ายาเสพติดจะต้องถูกดำเนินคดีและยึดทรัพย์ทุกรายตามกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และตรา พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 โดยผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับเงินรางวัลร้อยละ 5 และจนท.ผู้จับกุมจะได้รับร้อยละ 25</p> <p>ขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษ ประเภท 3ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., news1live, sonthitalk, INN, headtopics, pptv)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ครม. เห็นชอบตามที่ สธ. เสนอร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และตำรับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือในประเภท 4 เพื่อกำหนดกระบวนการขึ้นทะเบียนสำหรับยาเสพติดและตำรับวัตถุออกฤทธิ์ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัย รวมทั้งเพื่อควบคุมและกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของยาเสพติดและนำไปใช้ในทางที่ผิด</p>	
<p>เศรษฐกิจสุขภาพ</p> <p>ยุทธศาสตร์ปฏิรูปกำลังคนและบริการสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, thebangkokinsight, fm91bkk, , thecoverage, bangkokbiznews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุม คกก.ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ และยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในภาพรวมของประเทศ ระยะยาว (5 – 10 ปี) ครั้งที่ 1/2567 นพ.โอภาส กล่าวว่า สธ. เตรียมเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคน และภารกิจบริการสาธารณสุขในภาพรวมทั้งระบบ ให้ครม.พิจารณา มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ พัฒนาระบบบริการหนึ่งเดียว ส่งเสริมบริการสุขภาพที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ พร้อมกลไกการอภิบาลกำลังคนด้านสุขภาพให้เข้มแข็ง รองรับการจัดบริการประชาชน และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ตั้งเป้าหมายค่าเพิ่มของสินค้าและบริการสุขภาพ ต่อ GDP เพิ่มขึ้น 3.8 แสนล้านบาท ในปี 2570</p>	
<p>สร้างขวัญกำลังใจ</p> <p>พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยโพสต์)</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เผยถึงการจัดทำร่างพ.ร.บ.ข้าราชการสาธารณสุขฯ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน วันที่ 22 ก.ค.-6 ส.ค. และภายใน 15 ส.ค. นำเสนอต่อรมว.สาธารณสุข และนำเสนอ ครม. จากนั้นเดือน ก.ค. ครม.จะเสนอร่างพ.ร.บ.ให้คกก.กฤษฎีกาตรวจพิจารณา เมื่อผ่านขั้นตอนนี้ รัฐบาลจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณา สธ.จะผลักดันกฎหมายฉบับนี้ในขั้นตอนของรัฐสภาให้สำเร็จภายในปี 2568</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>รับผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, INN)</p> <p>-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับผู้ป่วย 2 พี่น้อง ซึ่งป่วยด้วยโรคลีห์ (Leigh Syndrome) อาศัยอยู่ ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดย ผู้ว่าฯ ลพบุรี ได้แต่งตั้ง คกก.ระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอขึ้น เพื่อวางแผนทางช่วยเหลือ และประสานงานสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ในพื้นที่</p>	
<p>กรมไฟเขียวจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, prd., pptvhd36, sonthitalk, INN, thebetter, news1live)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายค่าทดแทนเพื่อชดเชยความเสียหายจากการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ... เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558</p>	
<p>ทีมพิเศษฉุกเฉินด้านสุขภาพ “SHERT”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, thecoverage, hfocus, thaitodaynews, thaitabloid)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยปัจจุบันโรคและภัยธรรมชาติมีรูปแบบที่หลากหลาย มีความรุนแรง และมีแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการป้องกันและเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดภัยพิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กร สธ.จึงได้จัดตั้งทีมพิเศษฉุกเฉินด้านสุขภาพ หรือทีม SHERT (Special Health Emergency Response Team) ทุกจังหวัด เฝ้าระวังและตอบโต้ทั้งสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาธารณภัย และประเด็นกระทบภาพลักษณ์หน่วยงาน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานภาคีเครือข่ายท้องถิ่นร่วมดูแลสุขภาพกาย ใจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย</p>	
<p>มอบประกาศนียบัตรให้โรงแรม ปลอดเชื้อโนโรไวรัส และเชื้อลิจิโอนเนลลา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโนโรไวรัส (Norovirus) และเชื้อลิจิโอนเนลลา (Legionella spp.) ในน้ำอุปโภคบริโภคของโรงแรมในพื้นที่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และมอบประกาศนียบัตรแก่โรงแรมที่ผ่านการประเมินตามแนวทางที่กำหนด 33 แห่ง ที่รร.รอยัลเมืองสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการโรงแรม ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป</p>	
<p>เตือนใช้น้ำไม่สะอาดเสี่ยงปรสิตเข้ตา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (hfocus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ห่วงกรณีมีประชาชนจำนวนมากในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง เกิดอาการตาแดงเพราะติดเชื้อปรสิตจากการใช้น้ำประปา ในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒนะ ผอ.รพ.เมตตาประชารักษ์ กล่าวว่า โดยธรรมชาติทั่วไป เชื้อปรสิตมักพบในแหล่งน้ำจืด น้ำกร่อย และในน้ำเสีย ส่วนใหญ่มักได้รับเชื้อปรสิตโดยบังเอิญจากแหล่งน้ำที่ไม่สะอาด จนอาจเกิดการติดเชื้อที่ดวงตาทำให้เยื่อตาอักเสบ กระจุกตาอักเสบ ตาแดง เคืองตาหรือตามัวได้ หากมีปัญหากับดวงตาหรือมีอาการผิดปกติควรพบจักษุแพทย์</p>	
<p>คืบหน้าสำนักนวดเปลี่ยนกายรักษามะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, one31)</p> <p>- กรณีมีการร้องเรียนสำนักฤๅษี นวดน้ำมันรักษาโรคมะเร็งแบบเปลี่ยนกายที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายเขียว อ่างตัวเป็นร่างทรงฤๅษี และนางพุด ซึ่งเป็นภรรยา นั้น สสจ.สุราษฎร์ธานี ได้เข้าตรวจสอบบ้านผู้ต้องหาที่เปิดเป็นสำนัก พบเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้กล่าวโทษความผิดฐานเปิดประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต และขอหาประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งไม่ผ่านการรับรองจาก สธ. ล่าสุด ตำรวจเตรียมฝากขังสองสามีภรรยา นอกจากนี้ มีเหยื่อเข้าแจ้งความเพิ่ม โดยพาดังกล่าว 12 ปีไปรักษามะเร็งเต้านมกลับถูกนวดแบบไม่เต็มใจ และอีกเคสคือภรรยาซึ่งเป็นประธาน อสม.ที่อำเภอวิภาวดี ป่วยจึงพาไปรักษา กลับได้ยามาต้มกินสุดท้ายเสียชีวิต</p>	
<p>ศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่พิเศษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, nongkhainewsonline)</p> <p>- นายสุรพงษ์ ผดุงเวียง นพ.สสจ.หนองคาย เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่พิเศษและประชุมวิชาการ เรื่อง Hand on Laparoscopic & Endoscopic ที่รพ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย เพื่อวางแนวทางการร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่พิเศษเป็นแห่งแรกของภาคอีสานตอนบน</p> <p>- พญ.ฤติมา สกฤต ผอ.รพ.ท่าบ่อ กล่าวว่า นโยบายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่พิเศษเพื่อประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมีสุขภาพที่ดี ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และขยายโครงการไปยังทุกภูมิภาคทั่วไทย โดยที่ รพ.ท่าบ่อ มีศักยภาพสูงในด้านการรักษาพยาบาล มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ใน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลายสาขาวิชาชีพ เป็นแหล่งฝึกและศึกษาดูงาน จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาโดยตลอด</p>	
<p>รับมอบรถตู้พยาบาลกู้ชีพขั้นสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (headtopics, สยามรัฐ, มติชน, ประชาชาติ, ข่าวสด, ไทยโพสต์)</p> <p>- นายธนชล วงศ์ศิริฤเดชา ผอ.รพ.แม่ต๋น และ นพ.กิตติพงษ์ ทีฆพุดิ ผอ.รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นผู้แทนร่วมพิธีส่งมอบรถตู้พยาบาลกู้ชีพขั้นสูง พร้อมชุดอุปกรณ์กู้ชีพ จากมูลนิธิรักกันเราทำได้ ให้แก่ รพ.สังกัด สธ. 2 แห่ง ได้แก่ รพ.แม่ต๋น และรพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.เชียงใหม่ ใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม</p>	
<p>พบชาวเวียดนามเสียชีวิตในโรงแรม 6 ศพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, springnews, newtv, pptvhd, Ch3plus)</p> <p>- จากกรณีชาวต่างชาติเสียชีวิตภายในโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ เบื้องต้นทราบมีผู้เสียชีวิต 6 ศพ เป็นชาวเวียดนาม 4 ศพ ชาวอเมริกันเชื้อสายเวียดนาม 2 ศพ อยู่ระหว่างการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือการขัดขืน แต่พบด้วยที่มีผนังห้องติดอยู่ภายในห้อง ตั้งข้อสงสัยถูกวางยาในเครื่องดื่ม ทั้งนี้ จนท.ตำรวจยังกำลังตามหาตัวบุคคลที่ 7 ที่มีชื่อแจ้งจองห้องเอาไว้พร้อมกับคนกลุ่มนี้ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสัย</p>	
<p>ลักลอบต้มน้ำกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, workpoint)</p> <p>- ต.ร.กาญจนบุรี จับกุม นายชินกฤต ชาวพัทลุง วัย 25 ปี ลักลอบต้มน้ำกระท่อมขายในห้องเช่า ซ.เขาตองพัฒนา ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี ตรวจสอบพบหม้อต้มน้ำกระท่อมหลายขนาด อาวุธปืน 9 มม. 3 กระบอกพร้อมกระสุน ขวดยาแก้ไอ เปิดแล้ว 400 ขวด ขวดพลาสติกใสบรรจุน้ำกระท่อม 200 กว่าขวด ยอมรับขายมาได้ 2 ปีกว่าแล้ว</p>	
<p>กรมอุตุฯ เตือนฝ้าระวางน้ำท่วมเฉียบพลัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผจก., sondhitalk, PPTVHD36)</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 17-19 ก.ค. 67 เตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tnnthailand, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- สถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น ล่าสุดอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำในพื้นที่ จ.มหาสารคาม รับปริมาณน้ำไม่ไหว เกิดรอยรั่วขนาดใหญ่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลเข้าสู่แนวคันดินทำให้เกิดความเสียหาย ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ รวมถึงวางแผนแก้ปัญหาในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย พร้อมรายงานผลให้รัฐบาลรับทราบต่อเนื่อง</p>	
<p>WHO ออกไทม์ไลน์ ‘การรักษาเพื่อเลิกบุหรี่’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thecoverage)</p> <p>- องค์การอนามัยโลก (WHO) เผยแพร่ไทม์ไลน์การรักษาทางคลินิกสำหรับผู้ใหญ่ในการเลิกบุหรี่ เมื่อ 2 ก.ค. 2567 ที่ผ่าน มา โดยถือเป็นแนวทางสำหรับการเลิกบุหรี่ด้วยการรักษา ที่ WHO เผยแพร่ต่อประเทศสมาชิกทั่วโลกเป็นครั้งแรก แนะนำว่า ต้องดำเนินการระบอบการรักษาแบบผสมผสาน ด้วยการบำบัดด้วยยา เช่น Varenicline (วาเรนิคลีน) Bupropion (บูโพรพิออน) แล Cytisine (ไซทิสีน) ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ใช้รักษาการเลิกบุหรี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการแทรกแซงพฤติกรรม อย่างการมีระบบให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่เพื่อแนะนำการเลิกบุหรี่สั้นๆ อย่างน้อย 30 วินาที - 3 นาที ทั้งที่สถานพยาบาล หรือระบบปรึกษาทางโทรศัพท์ รวมไปถึงให้แทรกแซงผ่านการส่งข้อความโทรศัพท์มือถือ หรือผ่านแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะกระตุ้นให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเลิกต่อไป เหล่านี้จะเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ได้</p>	